

ĐỀ CÔNG BỐ NGAY LẬP TỨC: Ngày 7 tháng Chín năm 2023

LIÊN HỆ: communications@baaqmd.gov

Địa Hạt Không Khí đăng tải trên mạng thông tin về hành vi vi phạm chất lượng không khí

Công cụ web cung cấp thông tin về các biện pháp thực thi của cơ quan

SAN FRANCISCO – Hôm nay, Cơ Quan Quản Lý Phẩm Chất Không Khí Vùng Vịnh sẽ thông báo ra mắt công cụ web để cung cấp thông tin có thể tìm kiếm về tất cả các thông báo vi phạm (notice of violation, NOV) đã được cơ quan này ban hành trong vòng năm năm qua.

[Công cụ web mới](#) này cho phép công chúng truy cập thông tin thực thi liên quan đến các NOV đã được ban hành cho các cơ sở trên khắp Vùng Vịnh.

Tiến Sĩ Philip Fine – viên chức điều hành của Địa Hạt Không Khí – cho biết: “Nằm trong cam kết về tính minh bạch của chúng tôi, Địa Hạt Không Khí đã phát triển một công cụ web mới để công chúng có thể theo dõi những thông báo vi phạm đã được ban hành cho các cơ sở tại cộng đồng của họ. Địa Hạt Không Khí cam kết thực thi các quy định về chất lượng không khí một cách quyết liệt để bảo vệ sức khỏe của tất cả cư dân Vùng Vịnh”.

Công cụ web mới này liệt kê các NOV và thông tin có thể tìm kiếm liên quan, chẳng hạn như vị trí, tên cơ sở, trạng thái thực thi hiện tại và số tiền phạt. Bảng thông tin sẽ được cập nhật hàng ngày và quý vị cũng có thể tải xuống dữ liệu này.

Địa Hạt Không Khí tiến hành thanh tra toàn diện để xác định tình trạng tuân thủ các điều lệ, điều kiện cấp giấy phép và yêu cầu pháp lý của cơ quan cũng như những quy định hiện hành của tiểu bang và liên bang. Khi phát hiện hành vi vi phạm chất lượng không khí, Địa Hạt Không Khí sẽ ban hành NOV. Trong hầu hết các trường hợp, một cơ sở có thể giải quyết NOV bằng cách thực hiện hành động khắc phục và nộp tiền phạt. Với số tiền phạt tương đối lớn từ \$100,000 trở lên, Địa Hạt Không Khí sẽ thông báo công khai thông qua thông cáo báo chí và thông báo qua email.

Công cụ web này được ra mắt nhờ sự hỗ trợ từ các nguồn lực thực thi được tăng cường và sự phối hợp giữa những người có quyền lợi liên đới. Địa Hạt Không Khí cũng tích cực tìm kiếm các biện pháp lập pháp nhằm tăng mức phạt tối đa được pháp luật cho phép.

[Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh](#) là cơ quan khu vực chịu trách nhiệm bảo vệ chất lượng không khí trong Vùng Vịnh gồm chín quận. Kết nối với Địa Hạt Không Khí qua [Twitter](#), [Facebook](#) và [YouTube](#).

###

Văn Phòng Thông Tin của Địa Hạt Không Khí
375 Beale Street, Suite 600, San Francisco, CA 94105
[Trang Chủ của Địa Hạt Không Khí](#) | [Thông Cáo Báo Chí](#)